



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอสื่อโครงการประชาชนชาวสวนตูล หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 6 ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ปี 2563

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา มีความประสงค์
จะจัดทำ โครงการประชาชนชาวสวนตูล หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 6 ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ปี 2563 งบประมาณ
พ.ศ.2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็น
เงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

ชื่อโครงการ	โครงการประชาชนชาวสวนตูล หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 6 ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ปี 2563
หน่วยงาน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง
วันที่อนุมัติ	27 ก.ย. 2562
สรุปสาระสำคัญ/ จุดเน้นของโครงการ	<input type="checkbox"/> การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ <input checked="" type="checkbox"/> การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ <input checked="" type="checkbox"/> การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ <input checked="" type="checkbox"/> การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง <input type="checkbox"/> การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ <input type="checkbox"/> การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <input type="checkbox"/> การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)
หลักการและเหตุผล	<p>ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยของกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยของจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าประสงค์คนสงขลาทุกกลุ่มวัยและกลุ่มคนพิการ ได้รับการส่งเสริมเฝ้าระวังป้องกันรักษาฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ตำบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพที่ดีวิถีชีวิตไทยที่มีความสำคัญกับการพัฒนา บทบาทภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบูรณาการให้เกิดทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกันและการสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในระดับตำบลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สภาพปัญหาการศึกษาข้อมูลมาจัดทำ แผนงานแบบบูรณา การดำเนินการตามแผนติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยความ ตั้งใจ เต็มใจมีจิตสำนึกสาธารณะรวมถึงเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่มีการเปลี่ยนผ่านสุขภาพดีตามกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย หมายถึง ทุกช่วงอายุได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ตามเกณฑ์ ทั้งการเฝ้าระวัง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์และเสริมสร้างให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดและป้องกันการเกิดโรค มีสุขภาพดีผ่านแต่ละช่วงวัย ต่อไปอย่างมีคุณภาพโดยแบ่งตามกลุ่มวัย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยหมายถึง หญิงตั้งครรภ์, หญิงหลังคลอดและเด็ก 0-5 ปี 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 14 ปี 3. กลุ่มวัยรุ่น หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 21 ปี